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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
การประชุมสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุมสภาชั้นสอง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา 

........................................................... 
 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลานับองค์ประชุมที่ประชุมครบองค์ประชุม จากนั้นเรียน
เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป) 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 

เรื่องประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการฯแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการท่าศิลา HD ห่างไกลยาเสพติด
ป ระจำปี งบ ป ระม าณ  2565  เท ศบ าลตำบ ลท่ าศิ ล า  ซึ่ งก ำห น ดการ เดิ ม จ ะจั ด ขึ้ น ใน                          
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ได้แจ้งเลื่อนเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดศิลาอาสน์ 
-ทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีครับ 
-ถนนสัญจรไปอำเภอไชยวาน -คำเลาะกำลังดำเนินงานปรับขยายถนนสัญจร สำหรับท่านใดสัญจร
ผ่านทางนั้นให้ระวังด้วยนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นายณรงค์ สวัสดี) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา  
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ. 2547    
ข้อ 33 กำหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมทุกคราวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ทำการ
ตรวจสอบแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกท่าน
ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด
เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
  -รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศลิาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 
ที่ประชุม สมาชกิสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
  เห็นชอบ 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565        
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
-วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติฯ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) เรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติฯเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์)  
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์   ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
 

การพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมันเพ่ือบำบัดน้ำเสียในอาคารตามที่
ผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯนี้ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลฯ และสภาได้พิจารณา
และมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯในวาระที่หนึ่ง และกำหนดให้ยื่นเสนคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติบ่อดัก
ไขมันของเทศบาลตำบลท่าศิลา ระหว่าง วันที่  9 10 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)                       
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศิลา และกำหนดวันประชุมเพ่ือพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ระหว่างวันที่ 9 10 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาปรากฏว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน ของเทศบาลตำบลท่าศิลาไม่มีการยื่นคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติฯแต่อย่างใด  

 

มติที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและเห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดยื่นคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ จึงมีมติเห็นด้วยและ
ให้ยืนตามร่างเดิมท่ีผู้บริหารได้เสนอมา  ขอนำเรียนต่อสภาฯ 
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 

หลักการ 
  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าศิลา ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคารเพ่ือใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจำกัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลท่าศิลา เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น 
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เหตุผล 
  โดยมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกกข้อกำหนดท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการ
จัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกท้ังการกำหนดให้มีที่รองรับ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  

ดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพ่ือให้ 
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึ่งถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของ
ประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน 
  เทศบาลตำบลท่าศิลา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 
  ตราเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564 เพ่ือบังคับใช้ในเขต
เทศบาลตำบลท่าศิลาต่อไป  
 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าศิลา 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 

.......................................... 
  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 32 มาตรา 
33 มาตรา 41 และมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ . 2560 บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลท่าศิลา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าศิลาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าศิลา เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา แล้วเจ็ดวัน  
  ข้อ 3 เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลท่าศิลาซึ่งขัดหรือแย้ง
กับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
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  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสียซึ่งผ่านการ
ใช้แล้ว 
  “การระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และ
แหล่งนน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลท่า
ศิลาแต่งตั้ง 
  ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่
มีกฎหมายกำหนดมาตรการเก่ียวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 
  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
  ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตยขึ้นและตก 
(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน 

ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ 

ตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้อง 

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับ
แต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและน้ำเสียในอาคารนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม      
เทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความ
จำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิ พ้ืนที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ในนชนบท เป็น
ต้น 
  ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือ
คำสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ลำดับต่อไปพิจารณาวาระที่สาม 
 

-วาระท่ีสาม ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) เมื่อมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติเรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ไม่มีการยื่นคำแปรญัตติฯยืนตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้ว 
กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติยกมือครับ 
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ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
   เห็นชอบ 11 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเรื่องติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) ขอเพ่ิมเติมในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร แต่ละหลังคาเรือนจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่คาดว่างบประมาณในการติดตั้งในส่วนที่ชำระเองนั้นไม่เยอะและเมื่อ
การประชุมครั้งที่แล้วมีการถกกันสภาพจะมีการย้อนหลังหรือไม่ ผมขอชี้แจงว่าไม่ย้อนนะครับขอนำเรียนต่อสภาฯเพ่ือ
ทราบ 

 

4.2) เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 2565 (งบลงทุน) 
-โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิดบ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ 12  

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย  
   รายละเอียดโครงการ(เดิม) 

1. โครงการก่ อส ร้ างรางระบ ายน้ ำคอน กรีต เส ริม เห ล็ ก  (คสล .) พ ร้ อมฝาปิ ด                    
บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิด ขนาดภายในกว้าง 0.20*0.50 เมตร ระยะ 128.00 เมตร งบประมาณในการ
ดำเนินงาน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

   รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิดบ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดภายในกว้าง 0.20*0.30 เมตร ระยะ 128.00 เมตร งบประมาณใน
การดำเนินงาน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

เหตุผล เนื่องจากแบบแปลนเดิมมีความหนาขนาด 5 เซนติเมตร ซึ่งไม่สามารถรับแรงอัดได้ 
ในกรณีรถบรรทุกผ่าน จึงได้กำหนดความหนาให้เป็น 8 เซนติเมตร เพ่ือให้สามารถรับน้ำหนักได้และไม่เกิดความ
เสียหายต่อรางระบายน้ำหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 ปัญหาที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการนี้
ถ้าให้เกิดมาตรฐานสามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ไม่เกิดความเสียหายความลึกเพ่ิมขึ้น และเพ่ือความสะดวกของพ่ี
น้องในชุมชนและมีคำขอบคุณของพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ฝากมาขอบคุณคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ และทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย  
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กระผม นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 ฝากท่านประธาน ถึงคณะผู้บริหารฯและ
ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลการเชื่อมต่อเกี่ยวกับรางระบายน้ำการเชื่อมต่อฐานเหล็ก ให้ตรวจสอบดูให้รอบคอบด้วยนะครับการ
เชื่อมต่อที่ ไม่เกินความสามารถ ให้ดูแลตรวจงานให้เคร่งให้ละเอียดด้วยนะครับ ที่ผ่านมาดำเนินการแก้ไขมา              
ไม่ถึง 6 เดือนเกิดการชำรุดอีกแล้วครับ ฝากด้วยนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 ขอบคุณคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการทุกโครงการและมีการติดตามการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ ถ้าไม่เข้ามาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ก็จะต้องรออีกหลายเดือน ไม่ขัดข้องครับถ้าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอ
มติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ยกมือครับ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
  เห็นชอบ 11 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝาปิดบ้าน
ท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
ตามที่ กระผมได้ ไปประชุมต้อนรับนายอำเภอส่องดาว มาตรฐานสากลทั่ วไปเวลาเราเข้าไปใน พ้ืนที่ ไหน                  
ตำบลใดบ้านเมืองต่าง ๆ ท่านนายอำเภอส่องดาวมีนโยบายว่าอยากให้เทศบาลทำป้ายบอกเส้นทาง ชื่อหมู่บ้าน 
ระยะทาง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตำบลท่าศิลาเรา ตอนนี้รอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณโอนให้ก่อนนะครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายธานินทร์ ยศรักษา) 

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก 
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายธานินทร์ ยศรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องป้ายบอกเส้นทาง ระยะทาง เป็นนโยบายของท่านนายอำเภอ
ส่องดาวฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีป้ายกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน ควรเป็นคำกล่าวต้อนรับเวลามาเยือน        
และอวยพรโดยสวัสดิภาพ ทั้งหมดจะมีประมาณสามบรรทัด   
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
ขอให้สภาฯเห็นชอบเพราะเป็นโครงการฯ ส่วนงบประมาณนั้นต้องขอไปดูให้ละเอียดอีกรอบก่อนคาดว่าจะเป็นการโอน
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แน่นอนครับ ส่วนงบประมาณต้องไปดูอีกว่าจะใช้ในหมวดไหน การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นั้น เป็นอำนาจของสภาฯแต่จะเลี่ยงไม่ใช้งบสำรองจ่ายเพราะเอาไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 ถ้าเป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมาและเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง เห็นด้วยนะครับ 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผมนายเดช บุญกรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา สำหรับรายการโอนงบประมาณกระผมคิดว่ามี
แน่นอนครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเกียรติชัย เอกวงษา) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายเกียรติชัย เอกวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 เรื่องการดำเนินการจัดทำโครงการป้ายบอก
เส้นทาง กระผมเคยเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำมีประโยชน์ทำให้การขับขี่ไม่หลงทาง ไม่เกิดความล่าช้า       
การมีป้ายบอกเส้นทาง“ความสำคัญในการบอกเส้นทางได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีป้ายจราจรบอกเส้นทางถนนข้างหน้า
ด้วยประโยชน์ของการมีป้ายบอกทาง  

- ขับรถได้อย่างปลอดภัยต้อมองป้ายบอกทางหรือป้ายแจ้งเตือนให้ดี 
- ป้ายข้างทางไม่ได้มีแต่ป้ายบอกเส้นทางเท่านั้น ยังรวมถึงป้ายจราจรบอกเส้นทางถนนข้างหน้า 

หรอืการกำหนดความเร็ว 
- สิ่งสำคัญท่ีสุดคือสมาธิในการขับรถต้องมีตลอดเวลา  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย   
ดิฉันนางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 สำหรับโครงการการจัดทำป้ายบอก
เส้นทางเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯท่านเกียรติชัย เอกวงษา ป้ายบอกทางนอกจากจะสะดวกแก่การบอกทางในการ
เดินทางแล้ว เครื่องหมายและป้ายบอกทางนั้นยังเป็นเครื่องหมายแห่งกฎระเบียบทางจราจร บอกสภาพทาง การใช้
ความเร็ว และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากขาดความระมัดระวัง เครื่องหมายบอกทางและป้ายจราจรจะบอกความ
เป็นไปของถนนข้างหน้า เช่น ทางโค้ง ลงเขา ขึ้นเขา ทางแยก ส่วนป้ายแจ้งเตือนที่นักขับหลายคนไม่ค่อยจะใส่ใจแล้ว
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ป้ายระวังคนข้ามถนน ป้ายหยุด หรือลดความเร็วในเขตชุมชนหรือสี่แยก ทางลื่น โค้งอันตราย 
ใช้เกียร์ต่ำ หรือลดความเร็วในเขตโรงเรียน เครื่องหมายและป้ายเหล่านี้ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน ฝากคณะผู้บริหาร
ฯ เพิม่เติมด้วยค่ะ 
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ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย   
นายอำเภอส่องดาว นายวิชาญ ดาทุมมา โอนย้ายมาจากอำเภอนิคมน้ำอูน ได้มีการไปต้อนรับแล้วอย่างเป็นทางการนะ
ครับ และมีการมอบนโยบายฯ และอยากให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอส่องดาวได้รู้จักคุ้นเคยกัน และมีการเชิญ
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และจะมีการจัดกีฬาฟุตบอลชาย/วอลเล่ย์บอลหญิง /เซปักตระกร้อ    
และกีฬาเปตอง ทีมที่เข้าร่วมจะมีเทศบาลตำบลท่าศิลาและเทศบาลตำบลวัฒนา รวมกันเป็นหนึ่งทีม อีกหน่วยงานคือ
ไปรษณีย์ส่องดาว สถานที่ในการแข่งขันน่าจะเป็นสนามกีฬาส่องดาว จะเริ่มแข่งขันทุกวันพุธแรกของเดือน /
งบประมาณในการดำเนินงานให้แต่ละแห่งให้รับผิดชอบเอง 
  กีฬาต้านยาเสพติด รอไปก่อนนะครับเพราะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มาตรการไม่ได้
ห้ามว่าไม่ให้จัดกิจกรรม เพราะความรับผิดชอบนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานของแต่ละพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวังมีมาตรการในการ
ควบคุม 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเกียรติชัย เอกวงษา) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายเกียรติชัย เอกวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 เรื่องการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทกำหนด
กลุ่มอายุในการลงแข่งขันหรือไม่ครับ 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย   
ฟุตบอลชายมีกลุ่มอายุให้ด้วยนะครับ สำเนาเอกสารกำหนดเกณฑ์อายุจะให้เจ้าหน้าที่แจกให้ทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 การเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นเยาวชน          
หรือหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ นั้นช่วยสร้างโอกาสให้เด็กเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รู้จักการทำหน้าที่ของตนเอง        
และเข้าใจหน้าที่ของผู้อ่ืน รู้จักการวางแผน การเชื่อฟังหัวหน้าหรือผู้ที่อาวุโสกว่าอีกทั้งกิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่มี
กติกาที่ชัดเจน ทำให้เด็กหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ทักษะทางสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง    
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความมั่นใจ พัฒนาสติปัญญา และเสริมสร้างวินัยฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย  
กระผม นายแสง บัวฮมบุลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 มีเรื่องฝากถึงผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกกองทุกฝ่าย เรื่องการมาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าศิลา        
เท่าที่สังเกตนะครับ เวลาปฏิบัติงานบางรายไม่สนใจหน้าที่ของตนเอง มีการลาให้ถูกต้องตามระเบียบฯหรือไม่        
ส่วนเวลาพักเที่ยงกำหนดกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ว่าควรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินเวลาพักเที่ยงเวลาไหน    
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กระผมเข้ามาติดต่อราชการเจอด้วยตัวเอง เวลา 15.00 น. ก็ยังไม่เข้ามาทำหน้าที่ ประชาชนในเขตตำบลท่าศิลาได้เข้า
มาติดต่อราชการมีการร้องมาแก่สมาชิกสภาฯ เกินไปนะครับถ้าไปติดต่อราชการฯก็ควรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนได้   
ไม่อยากให้เกิดผลเสียแก่ภาพลักษณ์ขององค์กร ฝากด้วยนะครับ 
  มีเรื่องอยากเรียนถามเรื่องตลาดคลองถม มีการจัดเก็บภาษีหรือไม่เพราะหลายแห่งบางชุมชน
ยกตัวอย่างชุมชนสีสุก-ห้วยโมงจะมีตลาดคลองถามอาทิตย์ประมาณ3-4 ครั้ง ผู้ที่ทำการเปิดตลาดคลองถมได้เข้ามาจด
ทะเบียนกับเทศบาลตำบลท่าศิลาหรือไม่ ชำระภาษีหรือไม่อย่างไรดำเนินการถูกต้องหรือไม่ส่วนมากจะขออนุญาตจาก
ผู้นำชุมชนแล้วเข้ามาขออนุญาตเทศบาลฯด้วยหรือไม่และจ่ายเท่าไหร่  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 เห็นด้วยนะครับเรื่องการมาปฏิบัติราชการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าศิลา ฯ กระผมเข้ามาติดต่อราชการประจำเวลา 09.00 น. ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงาน เรื่องนี้ยังไง ท่านปล่อยปะละเลยเกินไปหรือไม่  

ฝากถึงผู้บังคับบัญชาให้กำชับเรื่องการตัดแต่งก่ิงไม้ตามถนนที่มีสายไฟพาดระยางเกี่ยวกิ่งต้นไม้อาจ 
ทำให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งพนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเราสามารถขอความอนุเคราะห์
ไปทางสำนักงานไฟฟ้าส่องดาวให้มาดูแลจัดการเรื่องนี้ได้ เพราะกิ่งไม้ใหญ่หน้าบ้านพ่อมุกฯอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะ
ครับ 
  เพ่ิมเติมอีกเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบำรุงแก้ไขปัญหาถนนสัญจร เส้นท่าดินแดง -สีสุก 
เป็นหลุมเป็นบ่อลึกมากนะครับ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย  
กระผม นายสุรจิตร สัตถาผล รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทั้งสอง
เขตที่พูดเรื่องการมาปฏิบัติราชการของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ กระผมในฐานะรองนายกฯได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ให้ดูแลเรื่องนี้ กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับข้าราชการที่ทำหน้าที่ของ
ตัวเองได้ดีอยู่แล้วกระผมก็สนับสนุนให้กำลังใจ เกี่ยวกับข้าราชการหลายฝ่ายครับและไม่อยากใช้ตำแหน่งหน้าที่ทาง
การเมืองบังคับเบียดบังลงโทษข้าราชการ แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบ
มาตรา 157 ข้าราชการกระผมได้มอบหมายให้ท่านปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ให้ตั้งกรรมการสอบแล้วให้สรุปผลเข้ามา
ภายในเดือน มีนาคม 2565 รายงานเพ่ือทราบแต่ถ้าท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ รับมอบหมายแล้วไม่ดำเนินการ 
กระผมฯเองจะตั้งกรรมการสอบท่านเอง อยากให้รักษาตำแหน่งที่เป็นเกียรติของตัวเองนะครับ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้
มอบนโยบายให้พนักงานแล้วนะครับในเรื่องการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ การลา มาสาย   
  ภาพรวมการมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษ๊โรงเรือน  ฯลฯ ในห้วงระยะเวลานี้กำชับทางเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษี ให้มาแต่เช้ากว่าปกตินะครับฝากผู้บังคับบัญชากำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย  
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กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เพราะสมาชิก
สภาฯอยู่ในพ้ืนที่กราบเรียนให้รับทราบร่องระบายน้ำที่เทศบาลตำบลท่าศิลาดำเนินการมาแล้วประมาณ 3 ปี          
เกิดการอุดตันน้ำเสียน้ำไหลผ่านไม่ได้ ถ้าเป็นร่องฝาตะแกรงเหล็กชาวบ้านก็จะยกออกและทำความสะอาดแก้ไขปัญหา
ได้ไปพรางก่อน แต่ร่องระบายน้ำบางที่เป็นแบบฝาปูนเป็นการเชื่อมติดต่อกัน ถ้าเกิดการอุดตันต้องใช้รถน้ำฉีดออกจึง
จะสามารถแก้ไขปัญหาได้และทุกชุมชนนั้นเกิดปัญหาเดียวกันนะครับ ให้ออกไปแก้ไขปัญหาก่อนฤดูฝนจะมานะครับ 
  ป้อมยาม ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยก่อนเบื้องต้นได้ดำเนินการให้เขต 2 ก่อนตรงข้ามวัดศิลาอาสน์ ส่วนเขต 
1 ยังไม่มีป้อมยามนะครับและมีการขอสนับสนุนเข้ามาแก่คณะผู้บริหารฯในเรื่องหินลูกรังและมีการดำเนินการได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ผู้นำชุมชนฯฝากขอบคุณมายังคณะผู้บริหารฯที่สนับสนุน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสนอง โคตรบุญเรือง) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
กระผม นายสนอง โคตรบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 เรื่องตลาดสดเทศบาลตำบลท่าศิ ลา       
ส่วนของห้องน้ำสาธารณะ เหมือนเดิมครับอยากให้มีการจัดทำประตูปิดเลยครับเพ่ือความเป็นระบบ หลังจากตลาดปิด
เพราะเป็นปัญหาของผู้ดูแลมากครับ  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายไสว ทะจรสมบัติ) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย 
เรื่องแรกที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 1 ได้ร้องเรียนเข้ามานะครับเรื่องร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก งานกองช่างก็ทำงานเยอะครับ การออกแบบงานก็จะออกแบบตามวิชาช่างสภาพถนนแต่ละพ้ืนที่ต่างกันออกไป
ฝากถึงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกเขตด้วย อนาคตจะมีการขยายถนนและมีร่องน้ำที่มีมาตรฐานแน่นอนครับ          
มีร่องน้ำเหมือนในเมืองเลยนะครับ ถ้ามีการลงมือทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังรับรองว่าจะได้มาตรฐานมากขึ้นครับ 
ประมาณปลายปีงบประมาณนี้ อีกไม่นานครับ 
  เรื่องการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ รับรองว่าจะกำชับและมีการตักเตือนปรับปรุงการ
ทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และการบริหารภายในขององค์กรจะค่อยๆ แก้ไข 
  เร่ืองห้องน้ำสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลท่าศิลา จะให้เจ้าหน้าที่เชื่อมประตูให้นะครับ และควรมีการ
จัดเก็บค่าเข้าบริการฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ดูแลควรมีวิธีการจัดการจะคุยกับเจ้าหน้าที่งบประมาณอีกครั้งนะครับ เห็นด้วย
กับท่านสนองฯ ที่ได้เสนอเข้ามาข้างหน้าอาจจะมีการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณฯตลาดฯใหม่ต้องดูงบประมาณอีกคร้ัง 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย    
การบริหารการจัดการตลาดคลองถม (ตลาดนัด) เดิมทีจัดที่วัดศิลาอาสน์ ซึ่งได้มติว่าไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะจัดที่
วัดศิลาอาสน์ ทางผู้จัดการตลาดฯเลยได้เข้ามาติดต่อขอย้ายจากที่เดิมมาเป็นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าศิลาแทนและ
ดำเนินการจัดเก็บปีละเท่าไหร่ เรียนเชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนำเรียน 
  เรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูล เป็นการสัมปทานและมีเจ้าเดียวในเขตตำบลท่าศิลา บางครั้งพี่น้องประชาชน            
ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาซึ่งผู้ประกอบการมีน้อยที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลก็เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากตามหลักของการกำจัดระบบสาธารณสุข 
ต้องไปกำจัดที่เทศบาลตำบลวาริชภูมิและมีแห่งเดียว ระยะทางก็เป็นปัญหาในการเดินทางซึ่งมีการประชุมกับสาธารณสุข
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จังหวัดมาประชุมที่เทศบาลตำบลท่าศิลา ส่วนการทิ้งสิ่งปฏิกูลใส่ที่นาต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ด้วย และเป็นที่ลุ่มเหมาะ
แก่การทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือไม่ ส่วนการชำระภาษีนั้นเป็นรายปีๆ ละ 10,000 บาท  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง) 
   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะ
ผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลาและหัวหน้าส่วนราชการทุกกองทุกฝ่าย ดิฉัน นางกัญยานันท์ 
โสมศรีแพง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เรื่องการขออนุญาตประกอบการตลาดคลองถม(ตลาดนัด) เดิมทีการขออนุญาตนี้จะ
เรียกว่าขอใบอนุญาตประเภท 2 จะชำระปีละ 1100 บาท ซึ่งต้องต่อใบอนุญาตทุกปี และมีการจัดเก็บรายนัดอีก นัดละ 2500 
บาท ซึ่งเขตเทศบาลตำบลท่าศิลามีตลาดคลองถม (ตลาดนัด) จะมีวันพุธ และวันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้งต่ออาทิตย์ เทศบาล
ตำบลท่าศิลาจะมีรายได้เฉลี่ย อาทิตย์ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   ส่วนตลาดนัดย่อยที่มีขึ้นตามชุมชนจะขออนุญาตจาก
ผู้นำชุมชนไม่เก่ียวกับเราขอนำเรียนค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด
จะเสนอหรือสอบถามนำเรียนเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
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